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ผู้มาประชุม 
นายแดง              ยะทัง 
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นางสาวนูรียะห์    สือนิ 
นายกูเดง็           ซายอ 
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เริ่มประชุม   เวลา  09.00 น. 

เลขานุการสภา อบต. บัดน้ี สมาชิกสภา อบต. มาประชุมกันจ านวน 8 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว     
จึงขอเชิญประธานสภา อบต.  กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมต่อไป 

ประธานสภา สวัสดีนายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกทุกท่าน  รวมทั้งพนักงานส่วนต าบลที่
เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  วันน้ีเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2/2565 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2565 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ที่  13  มิถุนายน  2565 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา อบต. เรียนนายก อบต.  รองนายก อบต.  สมาชิกทุกท่าน  รวมทั้งพนักงานส่วนต าบล  
ที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ี  วันน้ีเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 -2570 )  และวันนี้ก็ถือเป็นวันดีที่ทาง อบต.กะลุวอ  มีพนักงาน
ส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ จ านวน 1 ราย  และรับโอนย้าย  จ านวน 1 ราย  ดังนั้น 
กระผมขอให้พนักงานคนใหม่ทั้งสองท่านรายงานตัวให้ที่ประชุมได้รู้จัก  ขอเรียน
เชิญครับ   

นายเสาตี  สะมะแอ เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเสาตี  สะมะแอ อยู่บ้านเลขที่  464/2  หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ได้รับการบรรจุใหม่ ในวันที่ 3  
พฤษภาคม 2565 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติงาน  วันน้ีกระผมมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านในองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ กระผมรับผิดชอบงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หากท่านใดประสงค์จะให้กระผมช่วยงานอื่นๆ กระผมก็ยินดี
ครับ  ขอบคุณครับ 

นางสาวฟาตีฮะ  อาแว เรียนประธานสภา อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวฟาตีฮะ อาแว ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ช านาญการ อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  ได้ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2565  ที่ผ่านมากับสมาชิกนั้นดิฉันได้ท าความรู้จักกันบ้างแล้ว  
เพราะได้มีโอกาสร่วมงานกันบ้างแล้ว ดังนั้น ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะและ
หากทุกท่านมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องอื่น ๆ ก็ยินดีนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

 

มตท่ีิประชุม   รับทราบ   
 
 

 



3 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
         สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2565  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี 2565   

ประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.  ได้จัดท ารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ  สมัยที่  
2/2565  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2565  ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภา  อบต. 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายหรูน   เพ็งโอ  เลขานุการสภา อบต. ขอเรียนว่ารายงานการประชุมที่
อยู่ในมือท่านและที่ผมได้อ่าน มีจ านวนทั้งสิ้น 27  หน้า  ไม่ทราบว่าจะมีท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรที่จะมีการแก้ไขประการใดหรือไม่ 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเรื่องรายงานการประชุมที่ผ่านมา  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา    

3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ของ 
      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

ประธานสภา อบต.   ส าหรับระเบียบวาระนี้  ผมขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
    ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ  

ปลัด  อบต.   กราบเรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายหรูน  เพ็งโอ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
เนื่องจากได้มีระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  วันที่  23  มิถุนายน  2563  กรณีการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ไม้ของส่วนราชการต่าง ๆ  ทุกกรณี  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกับปา่ไม้
โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ ใช้พื้นที่ ก่อนเ ข้าด าเนินการ  ในส่วนของบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) แจ้งว่าได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติด
ตั้งอยู่เดิมมานานแล้ว แต่ยังมิได้ขอใช้พื้นที่ป่าไม้  และพื้นที่ติดอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตามมาตรา 13/1  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484 จึงได้
มีหนังสือที่ เอ็นที รปป./RFD938-0720 ลงวันที่  31  มกราคม  2565  ขอมติ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเพื่อเป็นเอกสารทางราชการให้
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  ด าเนินการขออนุญาตตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2563  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอจ านวน  1  รายการ  ดังนี ้

1. สถานีเสาโทรคมนาคม  
Site Code : NWT012 
Site Name : กะลุวอ 
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TOR ล าดับที่ : 14 
Latitude : 6.34571 
Longtitude : 101.88039 
เนื้อที่ 0 ไร่ 0 งาน 56.25 ตารางวา 

ประธานสภา  อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมด้วยครับ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์  

3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.กะลุวอ ประจ าปี 
      งบประมาณ  2564 

ประธานสภา  อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้  ขอให้นายก อบต. ได้ช้ีแจง ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ   
ขอเชิญครับ 

นายก  อบต.   เรียนประธานสภา อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. รวมทั้งพนักงานส่วน 
ต าบลทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้   กระผมนายมูหามะอาสมี  เจะเตะ  
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ข้อ 13 “(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส าหรับผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี  2564 นั้น  กระผม
ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ  

นางยูนัยดะ  อาแว  เรียนประธานสภา อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. รวมทั้งพนักงานส่วน 
ต าบลทุกท่านที่ เ ข้าร่วมประชุมในวันนี้  ดิฉันนางยูนัยดะ  อาแว  ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส าหรับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ  อบต.กะลุวอ ประจ าปีงบประมาณ  2564   ตาม
ระเบียบแล้วต้องรายงานภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี  แต่เนื่องจากว่านากยก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้หมดวาระลง  ประกอบกับนายกคนใหม่ได้เริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ครั้งแรกในวันที่  6 มกราคม 2565 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรายงานใน
การประชุมครั้งนี้  ดูตามรายละเอียดที่ได้แจกไว้นะค่ะ ส าหรับโครงการทีท่าง อบต. 
ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 
ยุทธศาสตร์ มีโครงการที่วางไว้ในปี  2564 จ านวน 57  โครงการ  โครงการที่ได้
ด าเนินการ จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.8  โดยแยกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ได้ดังน้ี  
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้ด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบาเลเซาะ – แบยา หมู่ที่ 4                                   106,000  บาท 
2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ 2                     523,000  บาท 

 3. ก่อสร้างถนน คสล. สายดาแลฮมูอ – ปอเนาะ หมู่ที่ 4      248,000  บาท 
 4. ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านเปาะเตะฮะ  หมู่ที่ 8      238,000  บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบาโย  หมู่ที่ 3                         441,000  บาท 
6. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ร้านโต๊ะอหีม่าม – บ้านเมาะซูลาเมาะ  หมู่ที่ 5            770,000  บาท 

 7. โครงการบุกเบกิถนนสายร้านเปาะยิ หมู่ที่ 7                                                1,278,000  บาท 
8. อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ า                       662,514.95  บาท 

รวม   8   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   4,266,514.95 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการอาหารกลางวัน                                            3,658,000  บาท 
2. โครงการอาหารเสรมินม                                        1,303,613  บาท 
3. สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แกผู่้สงูอายุ               6,483,500  บาท 
4. สนับสนุนการทางสังคมให้แก่ผูพ้ิการหรอืทุพพลภาพ                                  2,884,400  บาท 
5. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                       314,235  บาท 
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า            17,135  บาท 
7. สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                              23,956  บาท 
8. สนับสนุนเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่(สปสช.)        261,000  บาท 
9. ส่งเสรมิโรงเรียนผู้สงูอายุต าบลกะลุวอ               28,700  บาท
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารการบริหารสถานศึกษา                                       422,030  บาท 

รวม   10   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   15,396,569  บาท 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 - ไม่มี  -  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

1. โครงการปรับปรุงตอ่เติมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี่ 6                  573,000  บาท 

รวม   1  โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น    573,000  บาท 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   

1. โครงการรณรงค์เกี่ยวกบัการจัดการขยะ                                                           85,606  บาท 

รวม   1   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น      85,606     บาท 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการประเพณีวันลอยกระทง                                                                    26,780  บาท 
2. โครงการเมาลิดสมัพันธ์             200,000  บาท 
3. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์                                                          129,400  บาท 

รวม   3   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   356,180   บาท   
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

1. โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร                    2,800  บาท 
2. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี             7,872  บาท 
3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง                  40,000  บาท    
    ส่วนท้องถ่ิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
4. ขยายเขตระบบสื่อไร้สายประจ าต าบลกะลุวอ                                                   820,000  บาท 
5. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย  หมู่ที่ 1                                                               448,000  บาท 
6. ปรับปรงุโรงจอดรถทีท่ าการ อบต.กะลุวอ               800,000  บาท 
7. โครงการจัดท าป้ายบอกทางเข้าวัดเขานาคา หมู่ที่ 5                                             11,800  บาท 

รวม   7   โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น   2,130,472   บาท 
รวมท้ังสิ้น  30    โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น  22,808,341.95  บาท 

 
จ่ายขาดเงินสะสม 

1.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบาโงแคและ – สายแยกยางแดง หมู่ที่ 1 บ้านยาบี                                
                                                                                                                   2,000,000  บาท 

2.โครงการจัดซื้อถุงยงัชีพเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยน้ าท่วมในเขตต าบลกะลุวอ     
                                                                                       1,491,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  3,491,000  บาท 

 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
1.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายซอยเขาก าปั่น หมูท่ี่ 4                     2,305,000  บาท 
2.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายเขาส านัก หมูท่ี่ 5                          3,507,000  บาท 
3.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายป่าปิด – 1สี่เลน หมู่ที่ 5                  6,925,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  12,737,000  บาท 

รวมงบประมาณปี พ.ศ.2564 เป็นเงินท้ังสิ้น  39,036,341.95  บาท 
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ครุภณัฑ ์ปีงบประมาณ 2564 
 
ส านักงานปลัด 
1. เก้าอี้ส านักงาน                            19,800  บาท 
2. โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต                                                                                          7,500  บาท 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง                              20,500  บาท 
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ีจ านวน 1 เครื่อง            14,500  บาท 

รวมเป็นเงิน       62,300   บาท 
 
กองคลัง 
1. เก้าอี้ส านักงาน                                                                                                     2,300  บาท 
2. ตู้เอกสาร  40  ช่อง                                                       9,800  บาท 
3. เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรอื LED ขาวด า                                                           5,200  บาท 

รวมเป็นเงิน     17,300    บาท 
 
กองการศึกษา 
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                                                                        8,925  บาท 

รวมเป็นเงิน     8,925    บาท 
รวม   8  ครุภัณฑ์   งบประมาณ  88,525  บาท 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  2564 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.กะลุวอ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ไดด้ าเนินการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 28.58% 30 71.42% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 55 10 18.18% 45 81.82% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
9 - - 9 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

8 1 12.5% 7 87.5% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

7 1 14.28% 6 85.72% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 3 21.42% 11 78.58% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

13 7 53.84% 6 46.16% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 148 34 22.98% 114 77.02% 

ล าดับ 
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 
ที่ไดด้ าเนินการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการที่
ไม่ได้ด าเนนิการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 7 100% 0 0% 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29 10 34.48% 19 65.52% 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย 
2 0 0% 2 100% 

4. ด้านการวางแผน การ ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1 1 100% 0 0% 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

3 1 33.34% 2 66.66% 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 3 37.5% 5 62.5% 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 

7 7 100% 0 0% 

รวม 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 57 29 50.8% 28 49.12% 
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ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา อบต.นั้น จะเห็นได้ว่าทุกปีนั้นโครงการของ อบต.นั้น
มีจ านวนมาก  ซึ่งทาง อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการที่ ได้ก าหนดไว้  
ส่งผลให้การประเมินในส่วนของแผน อบต.จะไม่ได้คะแนนเลย ดังนั้นดิฉันอยากจะ
ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่านให้พจิารณาแผนเฉพาะที่ส าคัญและจะด าเนินการ
จริงในปีงบประมาณนั้น ๆ เท่านั้น  ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา อบต.  ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสงสัยประการใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.3 การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได้กันเงิน 
ในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดรูแตบาตู (รอตันบาตู)  

ประธานสภา อบต. ส าหรับระเบียบวาระนี้  ผมขอเชิญปลัด อบต. ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ  

นายหรูน   เพ็งโอ  เรียนท่านประธานสภา อบต. นายก อบต. สมาชิก อบต. และผู้มีเกียรตทิุกท่าน 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้มีมติครั้นประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1/2565 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  ให้กันเงินใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองการศึกษาฯ โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดรูแตบาตู (รอตันบาตู) มีรายละเอียด 3 งาน 
คือ  
  1. งานปรับปรุงรั้วอาคารพร้อมถมดิน ศพด.บ้านรอตันบาตู  
      สูง 1.40 เมตร ยาว 33 เมตร 
  2. งานปรับปรุงทางเท้า ศพด. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 97 เมตร 
  3. งานติดตั้งกันสาด ศพด.  กว้าง 5.20 เมตร  ยาว 9.60  เมตร 
      งบประมาณ  450,000  บาท 
เนื่องจากผมได้รับแจ้งจาก ผอ.การศึกษาฯ และผอ.กองช่าง ว่าราคาดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการทั้ง 3 งานได้ เพราะราคาวัสดุก่อสร้างได้มีการปรับตัวสูงข้ึน จึง
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเพื่อให้เหมาะสมกับราคาปัจจุบัน ประกอบ
กับได้รับแจ้งจากครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่า รั้วของ ศพด.ถูกน้ า เซาะพัง จึง
จ าเป็นต้องปรับปรุงในส่วนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ข้อความเดิม 
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดรูแตบาตู (รอตัน
บาตู) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. งานปรับปรุงรั้วอาคารพร้อมถมดิน ศพด.บ้านรอตันบาตู  
      สูง 1.40 เมตร ยาว 33 เมตร 
  2. งานปรับปรุงทางเท้า ศพด. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 97 เมตร 
  3. งานติดตั้งกันสาด ศพด.  กว้าง 5.20 เมตร  ยาว 9.60  เมตร 
      งบประมาณ  450,000  บาท 
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ข้อความใหม่ 
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดรูแตบาตู  
    (รอตันบาตู) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. งานปรับปรุงรั้วอาคารพร้อมถมดิน ศดม.รูแตบาตู (รอตันบาตู)  
      สูง 1.40 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
  2. งานปรับปรุงทางเท้า ศดม.รูแตบาตู (รอตันบาตู) กว้าง 1.00 เมตร  
      ยาว 97 เมตร 
     งบประมาณ  450,000  บาท 

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2563  ข้อ 30 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงนิหรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการ
เบิกจ่ายเงิน ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี   

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถ่ิน  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน
แล้วแต่กรณี   

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเรื่องรายงานการประชุมทีผ่่านมา  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการ   
ท่ีได้กันเงินในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดรูแตบาตู      
(รอตันบาตู) จ านวน 450,000 บาท 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ  

 4.1 ระบบเสียงตามสายภายในต าบลกะลุวอ 

ประธานสภา อบต.              ส าหรับระเบียบวาระนี้  ขอเรียนเชิญนายอภิสิทธ์ิ  มามะ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายอาฟันดี  เซะ  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ที่ 
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอาฟันดี  เซะ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  หมู่ที่ 1 เนื่องด้วยเสียงตามสายที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
นั้น  ทางชาวบ้านได้แจ้งว่ามีช่างได้ถอดล าโพงบางตัวไปเพื่อไปซ่อมแต่ตอนนี้ยังไม่
ได้มาติดตั้งให้กับหมู่บ้านอีก  และที่ส าคัญตอนนี้ก็มีล าโพงที่เหลือได้มีการช ารุด
เสียหายอีกด้วย  และทาง  จึงขอฝากให้ทาง  อบต  ดูแลเรื่องนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายนิอ ารัม  นิเฮง  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายนิอ ารัม  นิเฮง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง ส าหรับ
เรื่องล าโพงนั้นกระผมได้ประสานกับทางบริษัทที่รับจ้างไปแล้ว  ตอนนี้เค้าก าลัง
ด าเนินการหาอะไหล่ซ่อมอยู่  เนื่องจากว่าทาง  อบต.ได้ท าประกันไว้กับทางบริษัท
และตอนน้ีก็ยังอยู่ในช่วงประกันอยู่ ขอบคุณครับ 

นายอับดุลมายิ      มูดอ  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายอับดุลมายิ  มูดอ  ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่7  
เนื่องด้วยขณะนี้เวลามีกิจกรรมต่าง ๆ ของ  อบต. สมาชิกแต่ละหมู่ต้องเป็นคน
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน  ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึง  ดังนั้นกระผมอยากจะ
เสนอให้ทาง  อบต. ใช้เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ส าหรับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ  เพื่อให้ประชาชนทั้งต าบลได้ทราบกันอย่างทั่วถึง  ขอบคุณ
ครับ   

นายอภิสิทธิ์  มามะ  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายอภิสิทธ์ิ  มามะ  ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
กระผมอยากทราบว่าทาง  อบต.  ได้ท าข้อตกลงกับบริษัทผู้รับจ้างเสียงตามสายใน
การซ่อมบ ารุง  เช่นระยะเวลา  6 เดือน  มาดูแลซ่อมบ ารุง  หรือปีละครั้ง  
เนื่องจากตอนน้ีเสียงตามสายในต าบลนั้นบางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียง  ขอบคุณครับ 

นางสาวปาวินัย  เบนอะสาร เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวปาวินัย  เบนอะสาร  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ส าหรับเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบล      
กะลุวอนั้น  เราได้ท าสญัญาในการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง  ซึ่งในสัญญาจะมีการ
รับประกันเป็นระยะเวลา  1  ปี  เมื่อครบ  1  ปี  แล้วเป็นอันว่าหมดข้อผูกพัน
ระหว่าง  อบต.กับผู้รับจ้าง  โดยไม่ได้ท าสัญญาว่าบริษัทต้องมาดูแลเป็นครั้งคราว  
เพราะฉะนั้นในการดูแลเสียงตามสายหลังจากนี้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับ
เครื่องกระจายเสียงให้ช่วยกันดูแลและเช็คสภาพอยู่เสมอว่ามีการช ารุดหรือหาก
ช ารุดให้มาแจ้งยัง  อบต.เพื่อที่จะด าเนินการต่อไปให้ทันกับเวลาที่เราจะใช้งาน  
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และอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตคุยเรื่องการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี  2566  เนื่องจากว่าได้รับมอบหมายจากปลัด  อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณให้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2566  
เพื่อให้ทันเข้าสภาภายในวันที่  15  สิงหาคม  2565  เพราะฉนั้นถือโอกาสนี้แจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนทุกท่านได้เตรียมโครงการ  งบประมาณต่างๆ ให้พร้อมภายในวันที่ 
30  มิถุนายน 2565  เพราะว่าในเดือนกรกฎาคมรองปลัดจะได้คีย์ข้อมูลให้เสร็จ
สิ้นก่อนการประชุมสภา อบต. กะลุวอ  ส าหรับการจดัซือ้ครภัุณฑ์ในปี 2565  ก็ขอ
แจ้งหัวหน้ากองทุกท่าน  เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับงบประมาณที่เรามีอย่างจ ากัด  หาก
กองใดมีความจ าเปน็ทีจ่ะต้องซือ้ครุภัณฑ์  2  เดือนสุดท้ายหรือเดือนสุดท้ายก็ให้ใช้
แนวทางเดียวกันกับปีที่ผ่าน ๆ และในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. 2566  นั้นขอให้ดูแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายอาฟันดี  เซะ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายอาฟันดี  เซะ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ  หมู่ที่ 1  ส าหรับเสียงนั้นกระผมขอเสนอว่าเสียงตามสายของ  
อบต.นั้นให้รองปลัดกับนายอับดุลกอเดย์  นาลี  เป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศ
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ  ในส่วนของอ่างเก็บน้ าตอนนี้ได้มีการตั้งถังขยะไว้แล้ว  
ท าให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีขยะน้อยลงนับว่าดีข้ึนกว่าเดิมก็ต้องขอบคุณทางฝ่าย
บริหารที่ได้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ  

นายมูหามะอานูวา  ตะโละดิง เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายมูหามะอานูวา  ตะโละดิง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.  
หมู่ที่ 3  ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณ  ผู้บริหารที่ได้ท าเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้าให้
ครับถึงแม้ว่าเค้ายังไม่ได้ด าเนินการย้าย  กระผมก็ต้องขอบคุณที่ด าเนินเรื่องให้  อีก
เรื่องหนึ่งกระผมอยากจะเสนอให้ทาง  อบต.พิจารณางบประมาณในการจัดซื้อถังน้ า
เพิ่มครับ  เนื่องจากว่าตอนน้ีในต าบลกะลุวอเรามีถังน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  ขอบคุณครับ  

นายมูหามะอาสมี  เจะเตะ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายมูหามะอาสมี  เจะเตะ  ต าแหน่ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ขออนุญาตช้ีแจงให้ที่ประชุมฟังดังนี้ 
1. เสียงตามสายในต าบลกะลุวอนั้นเราได้ด าเนินการมาแล้ว  3  ปี และปีนี้เรา

ไม่ได้ตั้งงบส าหรับขยายล าโพง  ตอนนี้ล าโพงที่หมู่บ้าน  กูแบสาลอ  โคกศิลา  
จาเราะสะโต  กาโมแร  บาโย  และรอตันบาตู จะมี ล าโพงที่ใช้อยู่  6-7 ตัว ต่อ
หมู่บ้าน  ในขณะที่แต่ละหมู่บ้านจ าเป็นต้องใช้ล าโพงจ านวน  12  ตัว ต่อ
หมู่บ้าน  ซึ่งยังขาดอยู่  ส าหรับ  บ้านก าแพง  บ้านยาบี  เสียงตามสายใช้การ
ไม่ได้   

2. การแข่งขันกีฬาขอใหก้องการศึกษาด าเนินการ  ประสานสมาชิกเพื่อก าหนดวัน
ประชุมทีมงานทั้งหมด 
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3. อ่างเก็บน้ าที่เป็นนโยบายของนายกตอนนี้เราได้ให้สถาปนิกมาดูแบบเพื่อ
ออกแบบอีกทีหนึ่ง  นายกได้คุยกับทางปัตตานีเค้าบอกว่าต้องใช้ โดรนในการ
หาระยะ  ดังนั้นต้องให้ทีมออกแบบมาดูก่อน  แล้วค่อยด าเนินการตามล าดับ
ข้ันตอนต่อไป  ตอนนี้มียูทูปเบอร์ที่จะมาช่วยในเรื่องประชาสัมพันธ์ด้วย  ใน
ส่วนของนายกก็มีแค่นี้  ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบต.  มีท่านใดมคีวามเห็นประการใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  4.2 การด าเนินงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

ประธานสภา อบต.              ส าหรับระเบียบวาระนี้  ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของส่วนการศึกษา ขอเรียนเชิญครับ 

นางกัลยา  เมืองละออง เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางกัลยา  เมืองละออง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ฯ  ส าหรับกองการศึกษาน้ัน  มีโครงการที่จะด าเนินการ    4  โครงการ  
ดังนี ้ 
1. วันที่   27  มิถุนายน  2565  จะมีการจัดโครงการบรรยายธรรม  ณ  

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
2. วันที่  13-14  กรกฎาคม  2565  การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง  ณ.สนาม

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
3. วันที่  15 – 16  กรกฎาคม  2565  การแข่งขันฟุตบอลชายต้านยาเสพติด  

ณ  สนามนราเปี่ยมสุข  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  และสภาวัฒนธรรมอ าเภอจะ
มาร่วมด้วย  เนื่องจากว่าเค้าจะมาจัดกิจกรรมร่วมกับ  อบต.และค่าใช่จ่ายใน
สว่นของเค้าทางวัฒนธรรมรับผิดชอบ 

4. วันที่  23 - 24  กรกฎาคม  2565  โครงการกีฬาตาดีกาสัมพันธ์  ณ.สนาม
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ขอบคุณค่ะ 

นางซัลมา  บือซา  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางซัลมา  บือซา  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลดั  อบต.ส าหรับ
ส านักงานปลดัน้ัน  พรุ่งนี้มีการจัดเสวนายามเช้าที่หมูบ่้านก าแพง  ริมน้ า  ศาลาทรง
งาน  เวลา  08.00  น.  ก็ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านด้วยนะค่ะ  
เรื่อต่อไป  ตามที่นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้มีการจะ
เพิ่มเติมแผนตอนนี้เริ่มที่จะมีการประชุมของคณะสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ   ก าหนดไว้วันที่  16  มิถุนายน 2565  และหลังจาก
นั้นก็จะมีการประชุมคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  รวมทั้ง
ประชาคมต าบลกะลุวอในส่วนของโครงการที่จะเพิ่มเติม  เพื่อที่จะให้ทันกับการท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2566  และทางส านักปลัดจะแจ้งให้สมาชิก
ทราบอีกครั้งหนึ่งนะค่ะโดยจะส่งหนังสือ  ขอบคุณค่ะ 
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นางนรารัตน์  สือแม  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางนรารัตน์  สือแม  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร  สมาชิก  อบต. ปลัด  อบต. หัวหน้าส่วน
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับอบรมศักยภาพผู้สูงอายุ  หาก
ไม่มีบุคคลเหล่านี้ งานก็จะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นก็ต้อง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  ขอบคุณค่ะ  ส าหรับกองสวัสดิการสังคมนั้น  จะด าเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้   

- วันที่ 14-15 มิถุนายน  2565 จะมีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามหมู่บ้าน   
- วันที่   5  กรกฎาคม  2565  โครงการแก้ไขโรคเอดส์  เป้าหมายคือ  

นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 ทุกโรงค่ะ 
- วันที่   6  กรกฎาคม  2565  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เป้าหมายคือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตต าบล   กะลุวอ ค่ะ  
- วันที่  18 – 22  กรกฎาคม  2565  โครงการฝึกอบรมศักยภาพในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติ  ขอบคุณค่ะ 

นางณัฐกานต์  เอียดเต็ม เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางณัฐกานต์  เอียดเต็ม  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
ขอรายงานสถานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2565  ตามเอกสารที่แจก   
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องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
รายงานผลการด าเนินงานด้านรายรับจริงตามงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

 
หมวด ประมาณการ รับจริง รับจริงเกิน 

ประมาณการ 
รวมหมวดภาษีอากร 162,000.00 48,415.71 -113,584.29 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 435,200.00 292,272.75 -142,927.25 
รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 242,000.00 104,752.79 -137,247.21 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 109,800.00 23,655.72 -86,144.28 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,607,000.00 16,289,040.19 -7,317,959.81 
รวมหมวดภาษีเงินอุดหนุน 30,999,000.00 23,282,025.50 -7,716,974.50 
            รวมรับตามประมาณการ 55,555,000.00 40,040,142.66 -15,514,837.34 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
 

หมวด ประมาณการ จ่ายจริง จ่ายจริงต่ ากว่า 
ประมาณการ 

งบกลาง 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
เงินเดือนฝ่ายประจ า 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 
เงินอุดหนุน 
รายจ่ายอื่น 

12,792,064.00 
1,666,720.00 

14,784,045.00 
2,282,730.00 
9,799,050.00 
4,241,740.00 

632,000.00 
3,621,400.00 
1,665,651.00 
4,044,600.00 

25,000.00 

8,204.396.00 
757,315.00 

8,707,967.45 
723,150.00 

5,218,593.50 
2,136,669.10 

357,320.00 
109,500.00 

 
2,982,000.00 

4,587,668.00 
909,405.00 

6,076,077.55 
1,559,580.00 
4,580,456.50 
2,105,070.90 

274,680.00 
3,511,900.00 
1,665,651.00 
1,062,600.00 

25,000.00 
รายจา่ยตามประมาณการ 52.55% 55,555,000.00 29,196,911.05 26,358,088.95 

10,843,251.61 
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                  รับ                  เบิกจ่าย   
 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากหน่วยงานอ่ืน   4,300,318.00   163,575.00 
 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกลาง      3,993,000.00               - 
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน           200,000.00     93,300.00 

ของ อปท. ในเขตอ าเภอเมืองฯ 
- โครงการขลิบเพ่ือสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค          84,825.00     70,275.00 
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ        22,493.00  

              4,300,318.00        163,575.00 
 
 
จ่ายขาดเงินสะสม          อนุมัติ  เบิกจ่าย 

- โครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     1,349,744.00      1,340,624.00 

 

ประธานสภา อบต.  มีท่านใดมีความเห็นประการใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ประธานสภา อบต.              ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมคิดว่าขณะนี้เราได้ใช้เวลาการประชุมมา
พอสมควรแล้ว   ไม่ทราบว่ามีท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม หรือมีเรื่องที่จะ
ให้สภาพิจารณาอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามา
ประชุมในวันน้ี  และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 

ปิดการประชุม   เวลา   12. 00   น. 
 
 

ลงช่ือ       หรูน     เพ็งโอ       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       ( นายหรูน      เพ็งโอ )  
   เลขานุการสภา อบต. กะลุวอ 
 
 

   ลงช่ือ        แดง  ยะทัง       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             ( นายแดง  ยะทัง ) 
                  ประธานสภา อบต. กะลุวอ 
 
 


